





### 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	ค่าเป้าหมาย				ความก้าวหน้าของเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยสนับสนุน
					2561	2562	2563	2564					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	10	10	10	10	40 โครงการ	การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	กองช่าง	กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลเปิกไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	30	30	30	30	120 โครงการ	กลยุทธ์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	โครงการที่พัฒนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)	กองสวัสดิการสังคม	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ระดับคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนภายในตำบลเปิกไพรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	15	15	15	15	60 โครงการ	กลยุทธ์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการด้านส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชน	สำนักปลัด	กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการผลิตและ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน	เพื่อพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ	การเพิ่มขึ้นของการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	6	6	6	6	24 โครงการ	กลยุทธ์การพัฒนา ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม	โครงการด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน	สำนักปลัด	กองคลัง



การแข่งขันยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยว	พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยว							กรรม และการท่องเที่ยว	ลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเป็กไพรได้รับการจัดการ ดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	6	6	6	6	24 โครงการ	กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาด้าน ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น 2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	7	7	7	7	28 โครงการ	กลยุทธ์การพัฒนา ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการด้าน ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	กองคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ	เพื่อพัฒนาด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร	1.ประชาธิปไตยในชุมชนมีความก้าวหน้า ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น 2.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น	15	15	15	15	60 โครงการ	กลยุทธ์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนา	โครงการด้านการเมืองและการบริหาร	สำนักปลัด	กองคลัง



		กระบวนการ ประชาคม											
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

